

## ธปท.ชี้ลด'งบดิจิทัล'จุดจีดีพีต่ำ4.4% ศก.เสถียรภาพดีแต่ห่วงหนี้ครัวเรือน

อีคอนไทยหนุน 100% แจก 1 หมั้นให้กลุ่มเปราะบางก่อน ชยับไป เม.ย.67 ไม่กระทบ คนกลับบ้านสงกรานต์เงินยังสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจ ธปท.ชี้ลดงบต่ำกว่า 5.6 แสนล้าน จีดีพีปีหน้าโตไม่ถึง 4.4% (อ่านต่อหน้า 5)

### ต่อจากหน้า 1

### 'งบดิจิทัล'

#### ชยับดิจิทัลหมั้นบ.ยังกระตุ้นศก.

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท และมีการเลื่อนระยะเวลาในการเริ่มนโยบายออกไปเป็นช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 ว่าการปรับระยะเวลาดังกล่าว มองว่าประชาชนยังสามารถนำเงินดิจิทัลไปใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ แต่ประเด็นคือตอนนี้ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะทำการแจกให้ประชาชนจะเป็นลักษณะแบบใด สามารถใช้จ่ายได้เหมือนเงินสดหรือไม่ หรือร้านค้าสามารถนำเงินที่ได้มาจากประชาชนไปซื้อของต่อได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลต้องสร้างความชัดเจนให้ได้ก่อน

นายธนิตกล่าวว่า หากนโยบายดังกล่าวมีผลในช่วงเดือนเมษายน 2567 จริง เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างจังหวัด หรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้าน มีเงินสะพัดขึ้นมาจากนโยบายนี้ ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลของเงินดิจิทัลได้จริงในช่วงหลังไตรมาสที่ 2/2567 เป็นต้นไป ดังนั้น มองว่าการที่รัฐบาลมีการชยับใหม่ไลน์ออกไป 2 เดือน ไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกภาคขนาดนั้น เนื่องจากขั้นตอนในการดำเนินงานหลายอย่างยังไม่ชัดเจน

#### แจกเฉพาะกลุ่มถูกทางงบมีจำกัด

"ส่วนประเด็นการปรับเกณฑ์แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท อาจไม่ถ้วนหน้าตามที่หาเสียงนั้น มองว่าการปรับเกณฑ์ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเปราะบางก่อน มาถูกทางแล้ว แม้จะเป็นการทยอยออกไป 1-2 ก้าว ไม่ถือว่าเป็นการเสียหน้าอะไร เนื่องจากกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องนโยบายนี้ ส่วนใหญ่ก็เป็น

กลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลประมาณ 12-13 ล้านคน (ตัวเลขเมื่อปี 2565) ส่วนกลุ่มที่เข้าเงื่อนไขในการได้รับเงินดิจิทัลอีกกลุ่มคือผู้มีรายได้เกินกว่า 25,000 บาทและมีเงินเก็บเกิน 100,000 บาท ซึ่งเมื่อตัดสิทธิคนที่มียาได้มากกว่าออกไป คาดว่าจะเหลือผู้ที่เข้าเงื่อนไขนโยบายดังกล่าวประมาณ 16 ล้านคนก็จะช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้กว่าครึ่ง" นายธนิตกล่าว

นายธนิตกล่าวว่า นอกจากนี้ ไม่อยากให้เห็นว่านโยบายนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ ตอนนี้งบประมาณน้อย ก็ควรช่วยกลุ่มเปราะบางก่อน มาถูกทางแล้ว เห็นด้วย 100% รวมถึงนักวิชาการ หรือภาคเอกชนอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการช่วยปรับเงื่อนไข และจำกัดกลุ่มการช่วยเหลือ แต่สิ่งที่อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขคือปัญหาเรื่องคนจนที่มีจำนวนมากขึ้น ปี 2565 ยังมีจำนวนอยู่ที่ 12-13 ล้านคนอยู่เลย แต่ปัจจุบันจากตัวเลขที่กระทรวงการคลังเปิดเผย สูงขึ้นไปอยู่ที่ 15-16 ล้านคนแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ต้องหาแนวทางแก้ไขโดยด่วน

#### ต่ำกว่า5.6แสนล.จีดีพีไม่ถึง4.4%

ด้านนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ประมาณการเศรษฐกิจปี 2567 เมื่อรวมกับนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท ด้วยเงินงบประมาณ 5.6 แสนล้านบาท จะสนับสนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) อยู่ที่ 4.4% ขณะเดียวกันรูปแบบการทำงานนโยบายดังกล่าวอาจไม่ได้ใช้งบที่ 5.6 แสนล้านบาท เมื่อขนาดการกระตุ้นลดลงอาจส่งผลให้จีดีพี 2567 จะปรับลดลงต่ำกว่า 4.4% ทั้งนี้ จะปรับประมาณการเป็นเท่าไรนั้น ยังประเมินไม่ได้ เพราะนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลยังไม่มีการละเอียดไม่ชัดเจน

นายเศรษฐพุฒิกล่าวว่า ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2567 ธปท.คาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ 2.7-2.8% แนวโน้มอาจบวกกลบอยู่ระดับใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจ

ไตรมาส 3/2567 บางตัวออกมาชะลอลงกว่าที่คาดไว้ แต่ตัวที่ดำเนินการได้ต่อเนื่อง คือการฟื้นตัวของภาคการบริโภค ที่ยังเติบโตได้ทั้ง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวยังเดินทางเข้าไทยตามเป้าหมาย รวมถึงภาคการส่งออกที่ชะลอลงจะกลับมาขยายตัวได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) คู่อ่อนแรงกว่าที่มองไว้จากไตรมาส 2/2566 ที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากฝั่งอุปทานที่ลดลง แต่ฝั่งอุปสงค์ยังมีอยู่

"ปี 2567 ประเมินจีดีพีไว้ 4.4% ซึ่งได้รวมนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตไว้แล้ว จากเดิมวงเงิน 5.6 แสนล้านบาท แต่ถ้าใช้ไม่ถึง 5.6 แสนล้านบาท ก็ต้องปรับลดลง นอกจากนี้ ยังไม่สามารถประเมินตัวเลขที่ชัดเจนได้ เพราะรายละเอียดยังไม่ชัดเจน" นายเศรษฐพุฒิกล่าว

นายเศรษฐพุฒิกล่าวว่า ขณะที่กรณีบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อาจปรับลดความน่าเชื่อถือ (เครดิตเรตติ้ง) ของไทย เพราะความเสี่ยงการคลัง ซึ่งมองว่าสิ่งที่บริษัทเครดิตเรตติ้งกังวล คือ เสถียรภาพทางการคลัง และต้องการให้การขาดดุลการคลังทยอยลด หนี้สาธารณะต่อจีดีพีลดลง ซึ่งเป็นตัวหลักที่อยากเห็น แต่ความกังวลจะถูกเครดิตเรตติ้งปรับลดลง บางบริษัทเครดิตเรตติ้งกังวลไม่ยอมให้ภาระหนี้ต้องประมาณไม่เกิน 12% ตอนนี้อยู่ที่ 10% โดยหน้าที่ของธปท.คือต้องคอยระวังไว้ก่อน

#### ศก.เสถียรภาพดีแต่อย่าชะล่าใจ

"ถามว่า ไทยจะเป็นอย่างไร ในมุมมองของเสถียรภาพ ก็ต้องบอกว่า โดยรวมดี แต่ชะล่าใจไม่ได้ มีบางตัวเลขที่ดูแล้วมั่นใจได้ แต่ก็ยังมีบางตัวเลขที่มั่นใจได้น้อย ได้แก่ หนี้ครัวเรือนที่อยู่ 90.7% อีกจุดก็คือ หนี้สาธารณะที่ตอนนี้อยู่ที่ 61.7%" นายเศรษฐพุฒิกล่าว

น.ส.ดารณี แซ่จู้ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท. สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท.กล่าวว่า ความจำเป็นการกระตุ้นบริโภคมีไม่มาก เพราะการบริโภคขยายตัวได้ดี ตลาดแรงงานฟื้นตัวตามภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาดีขึ้น อีกทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านบริโภคเป็นการกระตุ้นเพียงระยะสั้น

#### น้ำตาลขึ้นกระทบเครื่องดื่ม-อาหาร

กรณีสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ออกประกาศเรื่อง

ราคาน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเพื่อใช้ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายประจำฤดูการผลิตปี 2566/2567 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานใหม่ โดยปรับเพิ่มขึ้น 4 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาใหม่ของน้ำตาลทรายขาวเป็น 23 บาทต่อ กก. จากเดิม 19 บาทต่อ กก. และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็น 24 บาทต่อ กก. จากเดิม 20 บาทต่อ กก. และส่งผลให้ราคาขายปลีกขยับเป็น 28 บาทต่อ กก. สำหรับน้ำตาลทรายขาว และ 29 บาทต่อ กก. สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

บริษัท หลักทรัพย์ (บล.) ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ออกบทวิเคราะห์ว่าประกาศใหม่ของ สอน.ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานอีก 4 บาทต่อ กก. จะส่งผลกระทบต่อภาคผลิตเครื่องดื่มชนิดต่างๆ หากผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลเตรียมปรับขึ้นราคาน้ำตาลในประเทศตามประกาศจะคิดเป็นปรับขึ้น 20% จะส่งผลลบต่อภาคธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารเน่ยนอน

## เครื่องดื่มชูกำลังกำไรหดสุด11%

บทวิเคราะห์ที่ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า บริษัทในกลุ่มภาคธุรกิจเครื่องดื่มที่ขายในประเทศมาก ได้แก่ บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน) บริษัท อิชิตัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มกระทิงแดง ขณะที่บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) เน้นขายส่งออกมากกว่าขายในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มเครื่องดื่มมีต้นทุนน้ำตาลเฉลี่ย 6.2% ของต้นทุนรวม โดยคาราบาวกรุ๊ป อยู่ที่ 12%, โอเอสสุภา และเช็ปปี้ อยู่ที่ 6%, อิชิตัน 4% และที.เอ.ซี 3% ดังนั้นบริษัทที่ได้รับผลกระทบต่อกำไรมากที่สุดในการปรับราคาน้ำตาลครั้งนี้ คือคาราบาวกรุ๊ป คิดเป็น 11% จะได้รับผลกระทบตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีนี้ ตามด้วยโอเอสสุภา กระทบกำไร 7% อิชิตัน 4.2% เช็ปปี้ 3% และที.เอ.ซี 2.4% ตั้งแต่ไตรมาสแรกปี 2567

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ยังระบุอีกว่า บริษัทผลิตอาหารและของสดจะได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากน้ำตาลถือเป็นวัตถุดิบหลักหนึ่งของการผลิตด้วย ทั้งนี้ ได้ประเมินผลกระทบต่อบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ผู้

ผลิตของสดต่างๆ จะมีต้นทุนน้ำตาลที่ 8% คาดว่าจะกระทบต่อกำไรไม่เกิน 4% บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยว จะมีต้นทุนน้ำตาล 2.2% จึงคาดการณ์ผลกระทบกำไร 2.4%

## กังวลลอบส่งออกทำในพ.ขาด

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล เป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันระดับโลก และไทยก็เป็นเบอร์ต้นๆ ของโลก จึงเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการแข่งขันกันตลอด ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำตาลโลกมีการขยับขึ้นสูงมาก หลายประเทศก็ปรับขึ้นตาม ส่วนของไทยในส่วนที่ส่งออกก็มีการปรับราคาน้ำตาลขึ้น ซึ่งเป็นกลไกตลาด อย่างไรก็ตาม จะมีผลกระทบอีกด้านเช่นกัน คือถ้าราคาน้ำตาลในตลาดโลกกับราคาน้ำตาลในประเทศไทยต่างกันมาก ก็จะมีเรื่องของการหลอกลอบ นำออกไปขายในตลาดฝั่งที่ราคาสูงกว่า ซึ่งเป็นเรื่องของกลไกตลาดเช่นกัน เพราะฉะนั้น เพื่อให้เกิดการสมดุลของตลาด จึงต้องปรับราคาให้สอดคล้อง เพราะถ้าปล่อยให้ราคาในตลาดในประเทศอาจจะไม่เพียงพอ ก็จะหาระดับราคาน้ำตาลในประเทศขยับขึ้นตาม เกิดการแย่งกันซื้อ

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า นอกจากเรื่องราคาตลาดโลกแล้ว ต้นทุนของน้ำตาลทั้งโลกและของไทยมีการปรับตัวขึ้นสูงมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อภาคการเกษตรทั้งเรื่องน้ำมันแพง ปุ๋ยแพง ทำให้ต้นทุนราคาของวัตถุดิบทาง หรือพืชทุกชนิดปรับตัวขึ้น จะเห็นว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าราคาน้ำตาลที่ปรับสูงขึ้น แต่สินค้าหลายอย่างก็แพงเช่นกัน โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องมีการควบคุมราคา และภาครัฐ รวมไปถึงเอกชน ก็พยายามหาทางที่จะไม่ให้ขึ้นราคามาโดยตลอด

## ปรับขึ้นต้องดูรอบด้าน-ราคาเหมาะสม

“สำหรับการขึ้นราคาน้ำตาลรอบนี้ ถามว่าสอดคล้องกับตลาดโลกหรือไม่ ก็ถือว่าสอดคล้อง และคงหนีไม่พ้น เพราะเห็นสินค้ามาหลายอย่างแล้วที่หนีไม่ไหวต้องปรับขึ้น แต่ต้องดูว่าราคาควรขึ้นเท่าไรถึงจะสมดุล และไม่เกิดผลกระทบกับต้นทุนการผลิตสินค้าอื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบ เพราะมันจะส่งผลต่อการแข่งขันของสินค้าอื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบ ซึ่งก็ต้องไปดูตลาดในประเทศอื่นๆ

ด้วยว่าถ้าสินค้าที่ต้องใช้น้ำตาลมีการปรับราคาในทิศทางเดียวกัน ราคาใกล้เคียงกัน แบบนี้จะไม่กระทบต่อการแข่งขันของอุตสาหกรรมนั้นๆ” นายวิศิษฐ์กล่าว

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า เพราะฉะนั้น หากการปรับขึ้นราคาน้ำตาลครั้งนี้ได้ดูรอบด้านแล้ว ผลกระทบก็อาจจะเหลืออยู่ด้านเดียว คือของในประเทศอาจจะแพงขึ้นบ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่ใช้น้ำตาล ซึ่งไม่กระทบเหมือนช่วงที่ราคาน้ำตาลโลกพุ่งสูง และการปรับขึ้นของราคาน้ำตาล เป็นลักษณะที่มีความชัดเจน ไม่ใช่การขึ้นแบบแหว่งตัว เดียวขึ้น เดียวลง หรือขึ้นแล้วจะขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆ ทำให้ไม่เกิดความชัดเจนของราคาในอนาคตเหมือนน้ำมัน ดังนั้นอย่างน้อยราคาน้ำตาลยังสามารถคาดการณ์ได้ และวางแผนล่วงหน้าในการบริหารต้นทุนการผลิตและราคาขายได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูว่าปรับขึ้นแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขของเวลา และหลังจากนั้นหากจำเป็นต้องปรับขึ้นอีก ก็ควรต้องเป็นกรณีที่มีเหตุการณ์อะไรที่เข้ามากระทบ หรือจะต้องดูให้สอดคล้องกับตลาดโลก เพื่อให้ทุกฝ่ายจะไม่ได้รับผลกระทบที่มากเกินไป

## กกร.เล็งปรับจีดีพีใหม่พ.ย.นี้

นายวิศิษฐ์กล่าวอีกว่า กรณีหน่วยงานของรัฐปรับประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ลง อาทิ กระทรวงการคลัง ปรับลดเหลือ 2.7% ต่อปี เรื่องหลักคือผลกระทบจากความขัดแย้งในอิสราเอลและกลุ่มฮามาส หากย้อนช่วงต้นปี 2566 หลายฝ่ายมองเรื่องผลกระทบจากโควิดและคาดว่าภาคธุรกิจจะฟื้นตัวกลับมาดำเนินงานได้เกือบปกติทั้งหมด แต่พอเข้าไตรมาส 4 ก็มีเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเพิ่มขึ้นมา ทำให้สิ่งที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้ว่าปลายปี 2566 ภาคท่องเที่ยว การส่งออกจะกลับมาคึกคัก ซึ่งปกติของช่วงไตรมาส 4 เป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง แต่พอเจอเรื่องความขัดแย้ง ทำให้บรรยากาศไม่สนุกอย่างที่ควร

นายวิศิษฐ์กล่าวอีกว่า จึงเป็นสาเหตุให้หลายสำนักเศรษฐกิจมีมุมมองในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อยู่ในระดับแนวโน้มเติบโตได้ที่ 2.5-3.0% ต่อปี ซึ่งยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขใหม่ ทั้งนี้ ในการประชุม กกร.ครั้งถัดไป ต้นเดือน

พฤศจิกายนนี้ ก็อาจจะมีการพิจารณาใหม่ โดยนำสถานการณ์เรื่องความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ที่ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาพิจารณาด้วย

## ขอคำสั่งค่าปลีกขายราคาเดิม

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีสอน.ออกประกาศปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานอีก 4 บาทต่อ กก. ว่ากรมได้ขอความร่วมมือไปยังห้างค้าปลีก ผู้จำหน่ายน้ำตาลทรายทุกรายให้จำหน่ายน้ำตาลทรายที่มีอยู่ในสต็อกในราคาเดิมจนกว่าสต็อกจะหมด และจัดให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ และเติมสินค้าบนชั้นวางอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้ามีเพียงพอ ของไม่ขาด ส่วนผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้า กรมจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยสินค้าที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมแต่ละชนิดมีผลกระทบแตกต่างกัน เพราะใช้น้ำตาลทรายในสัดส่วนที่แตกต่างกัน

“กรณีเป็นสินค้าควบคุม ถ้าผู้ผลิตจะขอปรับราคา กรมจะพิจารณาเป็นรายกรณี โดยดูตามสัดส่วนการใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งผลกระทบจากราคาน้ำตาล ประกอบกับต้นทุนส่วนอื่นๆ ด้วย เพราะบางสินค้าแม้ต้นทุนน้ำตาลทรายจะเพิ่มขึ้น แต่ต้นทุน อื่นๆ อาจลดลง ส่วนกรณีสินค้าอื่นๆ เช่น น้ำหวาน ขนมหวาน การกำหนดราคาหรือปรับราคาก็ต้องสอดคล้องกับต้นทุนแท้จริง” ร.ต.จักรากกล่าว

## สั่งจหนท.จับตาสินค้าผสมน้ำตาล

ร.ต.จักรากกล่าวว่า กรมจะติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีส่วนผสมน้ำตาลเป็นหลัก อย่าง น้ำหวาน ขนมหวาน โดยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้า การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้บริโภคทางสายด่วน 1569 และการตรวจสอบให้ความเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่คงไม่อยากจะปรับขึ้นราคาสินค้า เพราะจะกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค กรณีจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าก็ควรพิจารณาให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่น้อยที่สุด “สุดท้ายขอเน้นย้ำไปยังผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าทุกราย ห้ามฉวย

โอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร หากพบจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าว

## ร้านขนมหวานโอดต้นทุนขึ้น

น.ส.จันจิรา ผ่องอักษรภักดี เจ้าของร้านขนมหวานในตัวเมืองชัยนาท กล่าวว่า ที่ผ่านมากว่า 9 เดือนของปี 2566 ราคาน้ำตาลปรับขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง จากราคาคกิโลกรัมละ 21 บาท เป็น 23 บาท และ 25 บาท และรอบนี้พุ่งไปที่ 28 บาท ซึ่ง 10 เดือนที่ผ่านมาปรับราคาขึ้น 3 ครั้งรวม 7 บาท ถือว่าหนักสำหรับพ่อค้าแม่ค้าขนมหวานที่ไม่สามารถปรับลดน้ำตาลลงได้ เพราะขนมทุกชนิดมีสูตรอัตราการใช้ น้ำตาลสร้างความหวานที่ตายตัว จึงต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นทุกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยร้านต้องเลือกว่าปรับตัวกับเรื่องนี้อย่างไร มี 2 ทางเลือก คือ ปรับราคาขายเพิ่มขึ้น หรือลดปริมาณขนมลง ร้านตนเลือกแนวทางที่ 2 เพราะแนวทางที่ 1 การเพิ่มราคาขายจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าจำนวนมากที่จะซื้อน้อยลงหรือเลือกซื้อไปเลย การลดปริมาณลงแต่ขายราคาเดิมจึงเป็นทางเลือกที่น่าจะให้ผลทางบวกมากกว่า

นายธีรภาพ มณีรอด พ่อค้าขายขนมหวานในตลาดสดทวิกิจ เมืองชัยนาท กล่าวว่า ตอนนี้น้ำตาลปรับราคาขึ้นแล้ว พ่อค้าแม่ค้าต้องทนรับแบกรับต้นทุนที่สูงตามมา แต่ยังคงต้องปรับตัวให้ได้ โดยวันนี้ร้านเริ่มลดปริมาณขนมลง เพื่อขายในราคาเดิม อย่างทองหยอดลูกเล็กกลวงกว่าเดิมเล็กน้อย ขนมชั้นตัดเล็กกลวงชนิดหนึ่งแต่ไม่เล็กถึงขั้นน่าเกลียดจนสังเกตได้ พ่อแม่ค้าขนมหวานทำใจไว้แล้วว่าช่วงเดือนธันวาคมอาจมีการปรับราคาขึ้นอีกรอบ เพราะจะเข้าเทศกาลใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทีไรโรงงานน้ำตาลมักจะเร่งผลิตเพื่อรองรับความต้องการตลาด จะทำให้น้ำตาลทรายขาดตลาดจนราคาพุ่งอีกครั้ง

## 1พ.ย.สนามบินเชียงใหม่พร้อม

ที่ จ.เชียงใหม่ น.ท.รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีความพร้อมเต็มที่แล้วสำหรับการขยายเวลาเปิดให้

บริการ 24 ชั่วโมงในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป หลังการประชุมรับฟังประเด็นปัญหาในการขยายเวลาเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองแม่เหียะ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคประชาชนใน ต.แม่เหียะ และ ต.สุเทพ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ดำเนินการตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อปี 2548 อย่างเคร่งครัด โดยมีเที่ยวบินในช่วงเวลากลางคืนระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง 07.00 น.ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 6 ของเที่ยวบินที่ทำการบินรวมตลอดทั้งวัน และการให้บริการในช่วงปีแรกจะทำการบินไม่เกินเวลา 01.00 น. และหลังจากนี้จะมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด EIA ใหม่ เพื่อศึกษาทบทวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และดูแลตามกรอบกฎหมายต่อไป ส่วนการดูแลผลกระทบเฉพาะหน้าของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบัน จะสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งกองทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเสียงและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน 4 กองทุนตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในแนวเส้นเสียง โดยมีผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับดูแล พร้อมจัดการดูแลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน ให้แก่ประชาชนในแนวเส้นเสียง และติดตั้งเครื่องวัดเสียงตามจุดต่างๆ เพื่อประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดสรรพื้นที่ในท่าอากาศยานให้วิสาหกิจชุมชนใน ต.แม่เหียะ และ ต.สุเทพ นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย และจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียงให้แก่โรงเรียนอนุบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงแก่เด็ก” น.ท.รณกรกล่าว